

รัก 7 แบบ...ที่เกิดง่ายตายเร็ว

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ย. 2552

รัก 7 แบบที่เกิดง่ายตายเร็ว



สมัยนี้เจอกันแป๊บเดียวไฟฟ้าก็ลี้ดวจรได้แล้ว และทุกครั้งก็หวังว่ารักนั้นจะอยู่ในนานๆ แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่ความรัก 7 แบบนี้แน่ๆ

1. รักทางเน็ต

ก็ คนไหนเน็ตดีใครเค้าแฉความจริงกันบ้างว่าชีวิตล้มผ่านผู้ชายมา 17 คนแล้ว เป็นเกย์ไปซะ 7 ดิดเอคส์ไปซะ 3 คลิ๊กไปเถอะเจอแต่รูปหล่อพอรอยสวยเหมือนนางงามจักรวาลกันทั้งนั้น ขนาดภาพยังเอารูปเพื่อนมาลง ไม่ก็เป็นภาพที่ขอลบสิวลบปาด่า เดิมปากให้อ้อมทำตาให้โต ทำอ้วนให้ผอม เปลี่ยนทรงผมใหม่ เบลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นแฟนทางเน็ตอยู่สามเดือนพอนัดมาเจอตัวจริง แทบวิ่งหนี แล้วจะไม่โทเล็ดได้ไงละ!!

2. รักคัวเขา

ตอน เจอกันใหม่ๆ ใน 100 คนต้องมี 80 ที่ไม่รู้ว่ามีเมียแล้ว แต่ก็เหมือนกันที่รู้ทั้งรู้ แต่ดูจะแฉ่ แรกๆ ก็คิดว่าทนยอมเป็นบ้านที่ส่องที่สวมเค้าได้ แต่พออยู่กับไปจากบทเล็กชด้อยูกกระต๊อบๆ เขาไปอยู่บ้านใหญ่ แดกติดันบเบอร์วันแกงยาคายซาขวางทางอยู่ แล้วเรื่องอะไรจะไปยอมเสียเวลานับวันรอหะไรๆ มันเหนื่อยหย่อนยานละ มันเกาะตองเลิกไปคนใหม่หะสิ

3. รักเพราะสปอตไลท์

รัก แบบนี้มักเกิดในแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี พอโดนสปอตไลท์ส่องไฟส่องมา ราตรีก็จับให้กลายเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยด๊ชชิ่งบอยแอนด์เกิร์ลกันได้ทุกคน ไฟฟ้าลลิตวจรจ่าย ยักย้ายสายสะโพกไม่ก็เพลงนองก็โอเค รัปรัปรัปแล้ว แต่พอรุ่งขึ้นเจอกันแบบแสงธรรมชาติ หน้าที่เคยสวยใสทำไม่มันดันมีแต่รอยกระดางกระด่า สี ผ่า กระครบเซ็ดทหวา นี่เชอเป็นผีปอบโดนแดดแล้วใหม่หรือเปล่านะ อยู่ไม่ไคแล้วโดยก่อนละเวา

4. รักเพราะเหงา

ประมาณ หัวใจคิดปายให้เข้าจะชาติหนึ่งแล้ว ก็ยังไม่มีการยอมหลงกลมาขอเข้าห้องชะที่ อารมณ์คุณตอนนี้ก็เลยออกแนวเดอะเลตเตอร์ คือเซ็ง เศร้า เหงา หงอย ที่นี่ละพอมีใครผุมาแมควาเรียบ ขอให้เป็นเพศตรงข้ามเป็นพอ แต่พบคบกันไปความเหงาหายไปพูดก็พลอยสว่าง ถึงได้เห็นว่าไอที่เอามาเป็นแฟนเนี่ยมันไม่ใช่เซบิค เรายินาเลยตองคอนเวริสตัวใครตัวมันด้วยประการฉะนี้

5. รักที่เงิน

ประมาณ หนาคาไม่เท่าไรขอกระเป๋าดูไว้ก่อนละกัน ในข้อนี้ส่วนใหญ่ฝ่ายมีตั้งคจะหน้าตาพอดได้ (ถ้าปัดไฟ) ส่วนแฟนจะสวยล้ำหล่อเลิศแบบฟ้าประทานลงมาเลย แล้วหน้าตาไม่แมทชกันขนาดนี้จะอยู่กับเขาไปไคใจถ ูไม่เป็นเพราะมีกาวตรา ขางที่ไซหนีไคตามกฎหมายเชื่อมอยุ่ ความรักแบบนี้จะหมดอายุไคในสองกรณี หนึ่ง คือฝ่ายมีตั้งคเกิดไม่สบาย เป็นโรคช้เบือ หนเห็นอะไรเข้าหากไม่ไค ไม่ก็ในกรณีที่สอง หนุ่มหล่อสาวสวยเอาแฟนตัวจริงมาควงแกเซ็งแล้วโดนจับ ไค ถ้าไม่เงินนียารักฉบับสตรอวเบอร์นั้นก็จ่าเน็นตอ ไป

6. รักแบบซู่

แต่ สมัยนี้เค้าไม่เรียกว่าซู่แล้ว ต้องเรียกว่าก็จะได้ฟังดูไม่เจ้ายู เพราะเราไม่ได้มีซู่มีแค่ก็เท่านั้นเอง ซึ่งกฎบังคับของกิกก็มีอยู่แล้วว่า ห้ามผูกพัน ห้ามต้อห้ามย้อ ห้ามทำตัวเป็นเงาของ และกิกไม่ซู่ซู่แต่แฟนรองเล็ก จะนักรักแบบกิกๆ จึงเป็นรักที่ไปเร็วที่สุด แบบวาแฟนเดินเฉยๆมาในระยะ 100 เมตร กิกก็ไปซะแล้ว เหลือแต่คนแปลกหน้าตาใสชื่อ 2 คนเท่านั้นเอง

7. รักไปรโมท

ขอ นี่แตกอนจำกัคอยู่ในการบันเทิง ประมาณช่วงหนึ่งจะซู่ละครจจะฉาย ก็เอาแล้วต้องมีใครรักใครขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่แต่ก่อนเดินสวนกันทุกวันยังไม่รู้เลยว่าไอนี้มัน ใคร และพอละครจบรักก็จบ แต่เดี๋ยวนักระแสก็ไปรโมทกระจายไปทุกหอยมหญ้า โดยมากมักจะเป็นไคหุคนกันแหว แอบรักเขาๆ ไมสน เงินเอาเพื่อนมาแกลงทำเป็นอันเล็ฟหนอยช้เมื่อจะโคงคาคัวโทมหอนนเห็นคุณคาศินมาบาง แต่พอไคแฟนแล้วก็ใส่หัวเพื่อนกลับไปเดินสะดิงตุงติง คนเดียวเหมือนเดิม

ที่มา : star และ www.teenee.com/

ขอบคุณเพลงจาก www.naronk.org/uboard/listen.php?id=T4398&so=พิชรัก